

12 องค์กรเอกชนผึ่กรั้ฐยกระดบั "การศึ่กษาไทย"

นำเสนอเมือ : 5 ก.ย. 2559

12 องค์กรเอกชนผึ่กรั้ฐ จั้ตงานประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการผู้นำเพือการพัฒนาการศึ่กษาที่ย้งยึน (คอนเน็ท อีดี) เมือวันที่ 2 ก.ย.ที่ผานมา ภายใตโครงการสานพลังประชารั้ฐ ดานการศึ่กษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ มีวิ้ตฤประสงค์เพือยกระดับการศึ่กษาไทยสู่มาตรฐานสากล นาร่อง 3,342 โรงเรียน ตั้งเป้าครบ 7,424 โรงเรียนในปี 2560

นายศุภชัย เจี๊ยนนนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโกคภัณฑ์ กรรมการจั้ตการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทูคอรโปเรชั่น จ้ากั้ด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน โครงการสานพลังประชารั้ฐ ดานการศึ่กษาพื้นฐานและการพัฒนาเป็นผู้นำ บอกล่าว โครงการ คอนเน็ท อีดี เป็นโมเดลยกระดับมาตรฐานการศึ่กษาของไทยในมิติใหม่ที่เกิดขึ้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพือขับเคลื่อนและพัฒนาการศึ่กษาพื้นฐานตามยุทธศาสตร์ประเทศ ส่งผลให้ผุ้เรียนมีศึ่กยภาพ และจะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคมต่อไปในอนาคต

ตั้งเป้า 7,424 โรงเรียนในปี 60

ภาคเอกชนทั้ง 12 องค์กรจะสนับสนุนงบประมาณและให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์พัฒนาการศึ่กษา ซึ่งในเบือ่งตนจะสนับสนุนและรวมวางแผนพัฒนาโรงเรียน โดยได้คัดเลือกผุ้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partners ในรุ่นแรก จ้านวนรวมกว่า 550 คน จาก 12 องค์กรที่รวมก่อตั้งโครงการ

ทั้งนี้เพือเข้าไปร่วมดำเนินโครงการกับผู้นำโรงเรียนในโครงการประชารั้ฐก่อน 3,342 แห่ง และตั้งเป้าหมุ่ยขยายให้ครบ 7,424 แห่ง ครอบคลุมทุกด้านทั่วประเทศภายในปี 2560 เพือให้บรรลุเป้าหมายในการรวมสานพลังขับเคลื่อนการพัฒนาการศึ่กษาตามแนวยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ดานให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงยกระดับมาตรฐาน และคุณภาพการศึ่กษาของไทยอย่งย้งยึน

สำหรับยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ดาน ประกอบด้วย 1.ความโปร่งใสของข้อมูลสถานศึ่กษา 2.การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึ่กษา 3.กลไกการตลาดและการมีส่วนร่วมของชุมชน 4.การพัฒนาผู้บริหารสถานศึ่กษาและครุ้ผุ้สอน 5.หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเนนให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง

การปลูกฝั้งคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธาณะให้นักเรียน 7.การสร้างมาตรการจูงใจด้านสิทธิประโยชน์และการมีส่วนร่วมของผุ้เชี่ยวชาญด้านการศึ่กษาทั้งในและต่างประเทศ 8.การยกระดับทักษะความรู้ความสามารถดานภาษาอังกฤษ 9.ศูนย์กลางการศึ่กษาเทคโนโลยีแห่งอนาคต และ10.การพัฒนาและส่งเสริมผุ้นำรุ่นใหม่

ส่วน 12 องค์กรเอกชนที่รวมก่อตั้งและทำหน้าที่เป็นผุ้สนับสนุนหลัก (School Sponsor) ประกอบด้วย

- ธนาคารกรุงเทพ
- เบอริลี ยุคเกอร์
- กลุ่มเซ็นทรัล
- ซีพีออล
- เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
- กลุ่มมิตรผล
- ปตท.
- ธนาคารไทยพาณิชย์
- เอสซีจี
- ไทยเบฟเวอเรจ
- ไทยยูเนียน กรุ๊ป
- ทู คอร์ปอเรชั่น

ย้ำทุกภาคส่วนร่วมพัฒนา

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ บอกว่าการศึกษาของประเทศไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่ง แต่ต้องร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพราะการศึกษาเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดำเนินการแบบจริงจัง และมีนโยบายที่ชัดเจนจึงเป็นที่มาของยุทธศาสตร์การศึกษาที่เข้าไปอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ทุกรัฐบาลต้องดำเนินการตามกรอบนี้

สำหรับโครงการ “ผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน” หรือ “คอนเน็กซ์ อีดี” เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่ทำให้การพัฒนาการศึกษาของประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืน โดยที่ภาคเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุนยังทำให้มั่นใจว่าเยาวชนไทยที่เติบโตต่อจากนี้จะช่วยภาคเอกชนได้ตามความต้องการ ขณะที่ภาคประชาสังคมก็จะทำให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นคนดี ซึ่งถือเป็นทางลัดที่ขับเคลื่อนการศึกษาไทยและจะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายในปี 2560

การศึกษาพัฒนาประเทศ

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ หัวหน้าทีมภาคเอกชนโครงการสานพลังประชารัฐ บอกว่า โครงการนี้จะช่วยส่งเสริมและลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษามากขึ้นประเทศไทยต้องพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันเพื่อก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศเริ่มจาก “คน” โดยมองว่าการศึกษาคือเป็นส่วนสำคัญและเป็นกลไกในการพัฒนาบุคลากรประเทศ ดังนั้นจึงต้องพัฒนาระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย ยูเนียนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บอกว่า บริษัทจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาไทย เพราะถือเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยคาดหวังว่าจะช่วยสร้างทิศทาง การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา และเด็กไทย ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศมากขึ้น

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ยุคนี้เป็นยุคที่แข่งขันกันด้วยพื้นฐานความรู้สำคัญ

โดยเฉพาะการเพิ่มความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ
ทั้งยังมองว่าผู้นำและผู้เข้าร่วมโครงการ School Partners ต้องมีความเชื่อมั่นกับการพัฒนาการศึกษาประเทศ
โดยคาดหวังว่าผู้เรียนที่ได้รับการเข้าร่วมการศึกษาจะเห็นการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นภายใน 8 -10 ปี

การศึกษาช่วยขับเคลื่อนประเทศ

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ กล่าวว่าการเรียนรู้มี 2 ทาง แบ่งเป็นการเรียนรู้จากครอบครัว ศาสนา วัฒนธรรม
จากสถานศึกษาต่างๆ แต่การเรียนรู้ในแบบแรกนี้อาจยังขาดการเรียนรู้อีก 1 ทาง คือ การปฏิบัติจริง
ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาคเอกชนจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนในภาคการศึกษาไทยได้
เพราะที่ผ่านมาภาคเอกชนมักเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ส่งผลประสบการณ์ความรู้ที่เกิดขึ้น

นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า
โครงการนี้เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มเซ็นทรัลที่ใส่ใจคน สังคม ศาสนา และสิ่งแวดล้อม
ภายใต้ใจกับมีโครงการไอแคร์ที่ดำเนินการมาก่อนหน้านี้
พร้อมกันนี้ยังได้สนับสนุนสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ใน 72 จังหวัด
ด้วยการส่งทีมงานเข้าไปอบรมและคำแนะนำด้านการตลาด

ที่มา: www.bangkokbiznews.com